



Campuchia: Phản ứng mạnh mẽ trước phát ngôn của Hội Thánh Sakhei Bhagawan

ISSN: 2734-9195

11:08 10/02/2025

Trong phản ứng chính thức, Hội đồng Tăng thống Phật giáo Tối cao Vương quốc Campuchia đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ, khẳng định những phát ngôn của lãnh đạo Hội Thánh Sakhei Bhagawan là xúc phạm và gây tổn hại đến danh dự Phật giáo.

Ngày 28/01/2025, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp nhằm thảo luận và đưa ra các biện pháp pháp lý liên quan đến tranh cãi gần đây. Trong tuyên bố chính thức, Bộ trưởng kêu gọi sự bình tĩnh, cam kết xử lý sự việc theo đúng trình tự pháp luật, đồng thời trấn an công chúng về hướng giải quyết phù hợp.



(Ảnh: Internet)

Hội Thánh Sakhei Bhagawan đã lên tiếng bảo vệ quan điểm của mình, nhấn mạnh rằng tổ chức này không có ý xúc phạm Phật giáo - quốc đạo của Campuchia - mà chỉ mong muốn truyền bá thông điệp hòa bình và chân lý phổ

quát. Tuy nhiên, tuyên bố này không thể xoa dịu sự phẫn nộ đang gia tăng trong cộng đồng Phật giáo.

Tiến sĩ Chhort Bunthang, nhà nghiên cứu tại Học viện Hoàng gia Campuchia, cho rằng những phát ngôn liên quan đến tôn giáo và văn hóa luôn là vấn đề nhạy cảm, đặc biệt khi đạo Phật đóng vai trò cốt lõi trong bản sắc dân tộc của đất nước Chùa Tháp. Ông cảnh báo rằng bất kỳ sự chỉ trích nào nhắm vào Phật giáo đều có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ từ xã hội, đặc biệt là từ giới tăng sĩ và Phật tử cũng như của dư luận xã hội.

Tiến sĩ In Sophal, Giáo sư tại Trường Quốc gia & Quan hệ Quốc tế Techo Sen, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ giá trị truyền thống và di sản tôn giáo của Campuchia. Ông dẫn chứng những thách thức trong lịch sử khi bản sắc Khmer từng bị đe dọa, đồng thời đề cao vai trò của các nhà sư trong việc gìn giữ và phục hồi kinh điển Phật giáo.

Hòa thượng Kou Sopheap, giảng viên tại Đại học Pannasastra, bày tỏ sự bất bình trên mạng xã hội, cho rằng phát ngôn của lãnh đạo Hội Thánh Sakhei Bhagawan làm tổn hại đến ba ngôi báu của Phật giáo: Phật, Pháp và Tăng. Ngài kêu gọi rút lại những phát ngôn gây tranh cãi và tôn trọng giáo lý Phật giáo.

Trong phản ứng chính thức, Hội đồng Tăng thống Phật giáo Tối cao Vương quốc Campuchia đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ, khẳng định những phát ngôn của lãnh đạo Hội Thánh Sakhei Bhagawan là xúc phạm và gây tổn hại đến danh dự Phật giáo. Hội đồng cảnh báo rằng những hành động này có thể làm suy yếu các giá trị hòa bình và đoàn kết vốn gắn bó chặt chẽ với nền văn hóa và bản sắc dân tộc Campuchia.

Việt dịch: **Thích Vân Phong**/Nguồn: www.phnompenhpost.com